



UNITHAI TRIP CO.LTD
UNITHAI TRAVEL CO.LTD
 33/47 Wall Street Tower 11 Floor,
 Surawongse Road, Suriyawongse,
 Bangrak, Bangkok 10500
 โทร. 02-234-5936 | โทรสาร 02-234-5937
 ใบอนุญาตเลขที่ 11/02206

QR-ADD LINE



☎ 02-234-5936

LINE ID: @unithaitrip (อย่าลืมเติม @ นะคะ)

🌐 www.unithaitrip.com

รหัสโปรแกรม : 29004 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

มาเที่ยวกับเรา ที่พักรู้ อยู่สบาย พีรีไหว์จัดเต็ม

HONG KONG MACAU

พาแม่ไหว้พระ มาเก๊า ฮองกง 2 เมืองจัดเต็ม

เดินทาง

10 - 12 สิงหาคม 2566

15,999.-

ยอดเขาวีคตอเรียพีค(นั่งรถ) - เจ้าแม่กวนอิม รีฟลิสเบย์ - วัดหมื่นโหมว - ชม SYMPHONY OF LIGHTS
 เทพเจ้ากวนอู - วัดนาจา - วัดเจ้าแม่กวนอิมสองอ่า - ร้านกึ่งหั้น - จิวเวลรี่และร้านหยก - วัดแซงทอมัส - วัดหวังต้าเซียน
 ซุปปิ้งย่านดัง - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - วิหารเซนต์พอล - เซนาโดสแควร์ - เดอะเวเนเชียน

3 วัน | **2** คืน | **FD** คืน

Air Asia

สุดพิเศษ!! โด่พำนั้ไหว้ขอพรตามแบบฉบับคนฮองกงแก๊ง มีเวลาเช้คอิน ต่ายรูป เก็บความประทับใจทุกจุด ไม่ชะโงกทิวริ้ ลืมลองอาหาร เมนูขึ้นชื่อต้นตำหรับฮองกง สไตล์ฮองเฮาพาชิม





สายการบิน	เที่ยวบินขาไป	FD 760	DMK - MFM	06.40 – 10.10
AIR ASIA (FD)	เที่ยวบินขากลับ	FD 765	MFM - DMK	21.50 – 23.35

วันที่	รายการ	เช้า	เที่ยง	เย็น	โรงแรมที่พัก
1	กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินมาเก๊า – ส่องกง ยอดเขาวิกตอเรียพีค(นั่งรถ) – เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ วัดหมั่นโหมว – ชม SYMPHONY OF LIGHTS	บน เครื่อง	✕	✕	HOTEL COZI HARBOUR VIEW หรือเทียบเท่า
2	เทพเจ้ากวนอู – วัดนาจา – วัดเจ้าแม่กวนอิมสองห้า – ร้านกั้งหัน จิ๋วเวอรี่และร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน ซ้อปิ้งย่านมงก๊ก	☉	☉	✕	HOTEL COZI HARBOUR VIEW หรือเทียบเท่า
3	ส่องกง – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดอามา – แวะซื้อของฝาก วิหารเซนต์ฟอล – เซนาโดสแควร์ – เดอะเวเนเชียน สนามบินมาเก๊า – สนามบินดอนเมือง	☉	☉	บน เครื่อง	----

วันเดินทาง	ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)	ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พักผู้ใหญ่ 1 ท่าน + 1 เด็ก ท่านละ	ราคาเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 10 ปีไม่มีเตียง พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน +1 เด็กท่านละ	ราคาพักเดี่ยว เพิ่ม ท่านละ
10 – 12 สิงหาคม 2566	15,999 บาท	15,999 บาท	15,999 บาท	6,500 บาท

** เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี นับจากวันเดินทาง หากผู้ใหญ่ 1 ท่าน + พักกับเด็ก 1 ท่าน ราคาเด็กจะเท่ากับราคาผู้ใหญ่ **

**วันที่หนึ่ง ทำอากาศยานดอนเมือง – สนามบินมาเก๊า – ฮองกง – ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถ)
เจ้าแม่กวนอิม ธิพัลส์เบย์ – วัดหมั่นโหมว – ชม SYMPHONY OF LIGHTS**

- 04.00 น.** **คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง** อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน **1-2 สายการบินแอร์เอเชีย (FD)** โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
- 06.40 น.** **บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่มาเก๊า** โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน **FD 760**
(บริการอาหารบนเครื่องบิน ขาไปและ ขากลับ)
- 10.10 น.** **เดินทางถึง ทำอากาศยานนานาชาติมาเก๊า** หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ รับสัมภาระ ผ่านศุลกากรมาเก๊า



หมายเหตุ ที่นั่งบนเครื่องบินเป็นระบบ RANDOM ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ เพราะฉะนั้นที่นั่งอาจไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงนั่งบนเครื่องบินได้ เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป ตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด



มาเก๊า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล ในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสนานถึง 400 ปี จนวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1999 โปรตุเกสทำพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้น มาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะฮองกง โดยรถโค้ช



จากนั้นเดินทางสู่เกาะฮ่องกง และนำท่านนั่งรถไค้ขึ้นสู่ยอดเขา **VICTORIA PEAK** จุดชมวิวสูงสุดของยอดเขาวิกตอเรีย ชมทัศนียภาพที่สวยงามกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล คิมค้ำกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนรามา 360 องศา ชมตึกพิคทาวเวอร์ (**ไม่รวมค่าขึ้นชมตึกพิคทาวเวอร์**) อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุด ชมวิวอาคารระฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณทั้งสองฝั่งฮ่องกง และที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงก์ และตึกอื่นๆอันเป็นธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางและไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน



จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ **ชายหาดรีพัลส์เบย์** สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรจาก **เจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิม และ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ** ที่ชายหาดน้ำตื้น **อ่าวรีพัลส์เบย์** และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมี พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆ ประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา เช่น พระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทรร เทพเจ้าแห่งโชคลาภการงาน, พระกาฬ เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้, เทพแห่งวาสนา, เทพแห่งดวงชะตา, อิสระให้ท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **วัดหมั่นโหมว (MAN MO TEMPLE)** เป็นวัดเล็กๆแต่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามดั่งภาพวาด เป็นวัดที่คนฮ่องกงโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษานิยมมาสักการะขอพร วัดหมั่นโหมวมีสาขาหลายแห่งทั่วฮ่องกง อาทิ วัดหมั่นโหมวที่ TAI PO, วัดหมั่นโหมวที่ LANTAU, วัดหมั่นโหมวที่ SHEUNG WAN รวมถึงยังมีอีกหลายแห่งในประเทศจีน วัดหมั่นโหมวที่ SHEUNG WAN แห่งนี้ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะฮ่องกง และยังมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดหมั่นโหมวทั้งหมดในฮ่องกง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1847 โดย ถ่ามอาน้อย และ โฮล์มอาโกว สร้างขึ้นเพื่อสักการบูชา **เทพเจ้าหมั่นโต้ววัน MAN** เทพด้านบูน ซึ่งเป็นเทพแห่งตัวอักษร โดยจะกำปากกาอยู่ในมือ และ **เทพเจ้าโหมวโต้ววัน MO** หรือเทพเจ้ากวนอู เทพด้านบู๊ ซึ่งเป็นเทพแห่งสงคราม โดยจะถือมีดอยู่ในมือ นักเรียน นักศึกษา ผู้ต้องการสอบจังหววน ที่เป็นระบบราชสำนักที่มีความเข้มงวด มักนิยมมากราบไหว้ขอพรกันที่วัดนี้กันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ในปี ค.ศ. 1908 วัดได้ตกไปอยู่ภายใต้การดูแลของเครือโรงพยาบาลตุงหวา ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในฮ่องกง ก่อนจะถูกขึ้นทะเบียนเป็นอาคารประวัติศาสตร์ในปี ค.ศ. 2009 และได้รับการอนุรักษ์ไว้ในฐานะอนุสรณ์สถานของฮ่องกง

ค่ำ **อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย**



หลังจากนั้นนำท่านชม **SYMPHONY OF LIGHTS** ความมหัศจรรย์ SYMPHONY OF LIGHTS เป็นการแสดงมัลติมีเดียที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศฮ่องกง โดยได้ทำการจัดแสดงเพื่อความเพลิดเพลิน ของนักท่องเที่ยวหลายล้านคน SYMPHONY OF LIGHTS เป็นการแสดงแสงสีเสียง ของอาคารที่ทันสมัยกว่า 40 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ภายใต้ทัศนียภาพที่เป็นภูเขา และมีทิวทัศน์ของ **อ่าววิคตอเรียฮาร์เบอร์** อลังดงาม

การจัดแสดงที่ละลานตาไปด้วย แสงไฟเลเซอร์ ,ไฟ LED และแสงหลากสีอันสวยงาม ประกอบเสียงดนตรีที่มีชีวิตชีวา โดยในปี ค.ศ. 2017 ได้เปลี่ยนดนตรีประกอบใหม่ ให้เป็นซิมโฟนีที่แท้จริง ในสไตล์ที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด ทิศตะวันออกพบทิศตะวันตก (East meets West) โดยใช้วงดุริยางค์ฟิวชั่นฮอลล์ ที่เต็มไปด้วยความสดใสและร่วมสมัย ผสมผสานร่วมกับขลุ่ยจีนและเครื่องสายแบบดั้งเดิมเริ่มต้นใน เวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน หลังจากดื่มด่ำกับบรรยากาศ SYMPHONY OF LIGHTS แล้ว นำท่าน

เดินทางเข้าสู่ ที่พัก **HOTEL COZI HARBOUR VIEW** ★★★★★ หรือเทียบเท่า



วันที่สอง **เทพเจ้ากวนอู – วัดนาจา – วัดเจ้าแม่กวนอิมสองอำเภอ – ร้านกั๊กหันจิวเวลรี่ และร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ซ้อปโป่งย่านมงก๊ก**

เช้า ☺ บริการอาหารเช้า ณ แบบติ่มซำ สไตล์ชาวฮ่องกง ณ ภัตตาคาร



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดกวนไท สักการะ **"เจ้าพ่อกวนอู" วัดกวนไท (KWAN TAI TEMPLE)** ปกป้องสิ่งเลวร้าย เสริมอำนาจบารมี วัดกวนไท(KWAN TAI TEMPLE) ในSHAM SHUI POหรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า "วัดเทพเจ้ากวนอู" เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องชื่อ ถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในเขตเกาลูน ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้ากวนอู ซึ่งท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม โดย ศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้ ผู้ที่มาไหว้สักการะจะนิยมขอพรเรื่องธุรกิจและบรหาร



เนื่องจากว่า เจ้าพ่อกวนอู เป็นเทพเจ้าที่รักษาคำพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม ซื่อสัตย์ ช่วยปกป้องสิ่งเลวร้าย อันตรายต่าง ๆ และช่วยเสริมอำนาจบารมีในการปกครอง ท่านมีจิตใจมั่นคงตั้งขุนเขา มีสติปัญญาเป็นเลิศ และไม่ประมาท ท่านจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งโดดเด่น ไม่ครั้นคร้ามต่อศัตรู ฉะนั้นการมาบูชาขอพรท่าน จะช่วยเสริมดวงไม่ให้เพลิงพลั่วแก่ศัตรู ทำให้มีมิตรที่ซื่อสัตย์ และคุ้มครองบริวารให้ก้าวหน้าและอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งผู้ประกอบอาชีพ ตำรวจ ทหาร และนักการเมือง จึงมักจะนิยมบูชาเทพเจ้ากวนอู เป็นพิเศษ



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **วัดนาจา** เป็นที่รวมของเทพเจ้าหลายพระองค์ ตั้งอยู่ในย่านซัมซุชโป SHAM SHUI PO เป็นอาคารโบราณ สร้างขึ้นเมื่อปี 1898 โดยผู้อพยพชาวจีนและเพื่อเป็นเกียรติแก่ **เทพเจ้าสามเซียน SAM TAI TSZ** ผู้ปกป้องรักษา หลังเกิดโรคระบาดทั่วเมือง ซึ่งถึงจะเล็ก แต่เต็มไปด้วยรายละเอียดน่าสนใจ วัดนี้มีศิลปวัตถุทางวัฒนธรรมย้อนไปในสมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย (1644–1912) สักการะขอพรกับ**เทพนาจา** หากใครที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็จะมาขอพรที่นี่ ส่วนใครที่มีคนปองร้ายคิดไม่ดีก็มากราบไหว้ขอพรกับ **เทพลิวหยั่น** เพื่อให้คนที่คิดร้ายกลายเป็นใครที่ครอบครัวยังมีปัญหาละเลาะกัน สามภรรยาเริ่มนอกใจกัน ก็จะมี **เทพเจ้ากำฟ้าเหลืองเหลือง** ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่า **เจ้าแม่ดอกไม้สีทอง** เพื่อให้ครอบครัวกลับมารักกันดังเดิม จุดเด่นอีกอย่างของวัดนี้คือถ้าใครมาขอพรเกี่ยวกับการศึกษาทางวัดจะมีหมวกบัณฑิตเป็นแผ่นประมาณ โปสเตอร์การ์ดเขียนชื่อลูก คณะ และมหาวิทยาลัยที่ลูกอยากเข้าเรียนไปแขวนไว้ที่วัดอีกด้วย



จากนั้นนำท่านไปไหว้ **เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (HUNG HOM KWUN YAM TEMPLE)** เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช่วยเสริมดวงเรื่องการเงิน ขอเรื่อง โชคลาภเงินทอง และวัดเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้ยังมีพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพียงปีละครั้งคือ **วันเปิดทรัพย์** หรือเรียกว่า **พิธียืมเงิน** ใครอยากเป็นเศรษฐี เฮงๆ ปังๆ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตต้องลองมาสักครั้ง... วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เป็นอีกวัดในฮ่องกงที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และยังเป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง ที่ตั้งอยู่ในย่านฮ่องฮำ (HUNG HOM) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนดั้งเดิม โดยอดีตมีอยู่สองเหตุการณ์ที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2452 (ค.ศ.1909) ครั้งนั้นได้มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อ ฮ่องฮำ จิมซาจู้ และเมืองเกาลูน ซึ่งพื้นที่บริเวณนั้นที่เป็นเนินเขา ขณะที่คนงานได้ขุดเพื่อก่อสร้างนั้น ปรากฏว่ามีน้ำสีแดงไหลออกมาก เป็นที่ลือกันว่าคือเส้นเลือดของมังกร ถึงแม้จะตรวจสอบแล้วว่าเกิดจากระธาตุในดินก็ตาม ก็ยังคงมีความกังวลกันอยู่มาก จึงได้มีการบริจาคเงินเพื่อบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นมา เชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมจะสามารถปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภัยอันตราย ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ เกิดขึ้นในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการบันทึกว่าพื้นที่ ฮ่องฮำเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักสองรอบ เนื่องจากทหารญี่ปุ่นต้องการทำลายท่าเรือ WHAMPOA DOCK ในคราวนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก แต่กลับพบว่าผู้ที่เข้าไปหลบภายในวัดไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆ จึงเชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าแม่กวนอิม ที่คอยปกป้องดูแลนั่นเอง และทุกๆ ปี จากทั่วทุกสารทิศจะแห่เวียนมากราบไหว้รวมถึงมาร่วมพิธียืมเงิน เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ หรือ วันเปิดทรัพย์ ซึ่งใน 1 ปี จะมีฤกษ์ดีแค่ 1 วันเท่านั้น โดยพิธีการจะกำหนดให้จัดขึ้น หลังจากวันชิวอิก หรือ วันตรุษจีน โดยนับถัดไปอีก 26 วัน เป็นการคำนวณตามปฏิทินจันทรคติจีน ถือว่าเป็นฤกษ์วันที่ดี ทำให้แต่ละปีมีวันที่ไม่ตรงกัน คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่น ๆ ตลอดทั้งปีเพื่อขอซองแดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เช่น ไหว้จากทางวัดเพียงแต่เตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ได้เตรียมซองแดงไว้ให้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในหน้าเทศกาล) แล้วก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจำนวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย แล้วก็ไหว้ด้วยพิธีเดียวกัน ถ้าประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังค่อยกลับมาทำบุญ กว่านั้นแทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด และไม่ลืมเสี่ยงเซียมซี ที่ใครๆ ต่างบอกว่าแม่นมาก..



จากนั้นนำท่านเดินทางเยี่ยมชม **โรงงานจิวเวลรี่** ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเสริมฮวงจุ้ยนำความโชคดี มั่งมีแก่ผู้สวมใส่ ซึ่งในเมืองไทยก็ได้นิยมแพร่หลายออกไป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคณา นักการเมือง พ่อค้าแม่ขายที่ประกอบธุรกิจ เจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆ เป็นความเชื่อกันว่าจะนำสิ่งดีๆ บังเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับบุคคลที่สวมใส่ ซึ่งจะมีมากมายหลายชนิด เช่น จี้กั๊กหัน แหวนรุ่นต่างๆ นาฬิกาข้อมือ (ซึ่งผู้สวมใส่จะได้รับการดูแลมือจาก ชินแซปรประจำร้าน เพื่อแนะนำวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ)

กลางวัน **🍷 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...เมนูพิเศษ ชาบูพิเศษสไตล์ฮ่องกง**



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **วัดเข่งหมิว** ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมาก และเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุก ๆ ปี ชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรก ๆ และ หมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น ถ้าได้ทำแล้วในปีนั้นดวงชะตาของคน ๆ นั้นจะดีตลอดปีซึ่งเป็นการเชื่อของคนฮ่องกงฉะนั้นคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม





จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **วัดหวังต้าเซียน หรืออีกชื่อว่า วัดหวังไทซิน** เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมาราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮวงชูปิง (HUANG CHU-PING) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจินมาเพื่อเผยแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา



จากนั้นนำท่านเดินทาง **ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก** ย่านมงก๊กเป็นย่านช้อปปิ้งยอดนิยมที่เต็มไปด้วยตรอกซอกซอยมากมาย ภายในย่านมีตลาดนัด LADIES' MARKET ขนาดใหญ่ซึ่งมีร้านขายเสื้อผ้าและของกระจุกกระจิก ทั้งยังมีตลาด FLOWER MARKET ที่ขายต้นไม้และดอกไม้สีสันสดใส ในขณะที่ถนน FA YUEN นั้นเต็มไปด้วยรองเท้าผ้าใบและร้านขายอุปกรณ์กีฬา ในบริเวณใกล้เคียงมีตลาด TEMPLE STREET NIGHT MARKET ซึ่งเป็นแหล่งรวมของเก่า ชุมดูดวง และแผงขายอาหาร เหล่านักชิมมักจะนิยมมาเที่ยวชมแผงขายสตรีทฟู้ด ร้านน้ำชา และร้านอาหารแบบสบายๆ ในย่านนี้ **ค้ำ อีระอาหารค้ำ** เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม และ **ไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน**

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ **ที่พัก HOTEL COZI HARBOUR VIEW ★★★★★ หรือเทียบเท่า**

วันที่สาม ฮ่องกง – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล – วัดอาม่า – แวะซื้อของฝาก
 วิหารเซนต์พอล – เซนาโดสแควร์ – เดอะเวเนเชียน
 สนามบินมาเก๊า – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เช้า ☉ บริการอาหารเช้า ณ แบบติ่มซำ สไตส์ชาวฮ่องกง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **มาเก๊า** โดยรถ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



จากนั้นนำท่าน ผ่านชม **เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (GODDESS OF MERCY)** เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจ้าแม่กวนอิม
 ปรากฏทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวงดงามอ่อน
 ซ้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตาเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็น
 องค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มาริ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจ
 สร้างขึ้นเพื่อ เป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ใน โอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีนนั่นเอง



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **วัดอาม่า (MACAU A-MA TEMPLE)** หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับ อาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า บริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าขึ้นสู่แผ่นดินมาเก๊า ด้านหน้ามีรูปปั้นสิงห์โตอยู่ 2 ตัว มีความเชื่อว่าหาก หมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากไปทางขวา 3 ครั้ง พรหมของพรจะสมหวัง จากนั้นนำท่านแวะ **ร้านขนมพื้นเมือง** มาเก๊า ร้านค้าใหญ่ที่รวมสิ่งของพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของมาเก๊า เช่น ขนมผัวจ้ำ เมียจ้ำ ลูกอมรสนม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมสินค้า นำเข้าจากอเมริกาออสเตรเลียที่ราคาถูก เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมืองปลอดภาษีเป็นต้น



จากนั้นนำท่านผ่านชม **มหาวิหารเซนต์พอล (RUINS OF ST. PAUL'S IN MACAU)** โบสถ์เซนต์พอลถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1602 แล้วเสร็จในปีค.ศ. 1637 ออกแบบโดยพระนิกลายเยซูอิตชาวอิตาลี โดยความช่วยเหลือของคริสเตียนชาว ญี่ปุ่น เป็น โบสถ์คาทอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวลานั้น ตั้งอยู่ติดกับวิทยาลัยเยซูอิตแห่ง เซนต์พอล ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของชาวตะวันตกในแดนตะวันออกไกลซึ่งมิชชันนารีผู้เผยแพร่ศาสนาใช้เป็นี่เรียนภาษาจีนที่มาเก๊าก่อนที่จะเดินทางเข้าแผ่นดินใหญ่ จากนั้นท่านผ่านชม **เซนาโดสแควร์ มาเก๊า (MACAU SENADO SQUARE)** หรือจัตุรัสเซนาโด เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของมาเก๊า และมีความโดดเด่นในแง่ของสถาปัตยกรรม อย่างพื้นถนนที่ปูลาดด้วย กระเบื้องให้เป็นลอนคลื่นเหมือนท้องทะเลที่โดดเด่น และ งดงามแปลกตา อีกทั้งย่านนี้ยังรายล้อมไปด้วยอาคารต่าง ๆ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปหลากสีสันท ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินช้อปปิ้งอยู่ในมหานครลอนดอน

กลางวัน |🍷| บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านอิสระเที่ยวชมและสัมผัสความอลังการของ **เดอะเวเนเซียน หรือ เวนิสมาเก๊า** โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเชีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสีโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้าและอิมเมจกับร้านอาหารถึง 40 แห่ง ภายในเมืองเวนิสของ โรงแรม หรือท่านอาจจะเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ (แต่ละโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง) สมควรแก่เวลานำท่านเดินกลับสู่สนามบินมาเก๊า

21.50 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 765

23.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

***** โปรแกรมท่องเที่ยว อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *****

เป็นราคาโปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่ากริปคนขับ มีคฤุเทศ์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท
** ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า **



**** สำคัญมาก ** กรุณานำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) มาในวันเดินทาง**

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ในกรณีที่ท่านไม่นำหนังสือเดินทางมาหรืออายุหนังสือเดินทางเหลือใช้งานน้อยกว่า 6 เดือน
และไม่สามารถเดินทางได้

เงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ท่านควรทราบ

ตามนโยบายการการท่องเที่ยวของประเทศไทย ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลคือ โรงงานจิลเวอรี ร้านหยก เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์หากจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

เนื่องจากทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน 2000 HKD ร้าน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบ และ ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

สำรองที่นั่ง

- สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนเดินทาง
- **กรณีสำรองที่นั่ง** น้อยกว่า 30 วัน ชำระเงินจำนวนเต็ม
- ส่งหลักฐานการชำระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
- ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ที่มองเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
- ค่าทริปปไกด์และคนขับรถท้องถิ่นในต่างประเทศชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ ก่อนการเดินทาง 20-30 วัน หรือตามวันที่บริษัทกำหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน

อัตราค่าบริการนี้ **รวม**

- ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชั้นประหยัดตามรายการ (ตั๋วรูปไม่สามารถ UPGRADE ที่นั่งเป็น BUSINESS CLASS ได้)
- ✓ ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง **20 กิโลกรัม / 1 ท่าน**
- ✓ ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตาม โรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
- ✓ ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
- ✓ ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น
- ✓ ค่ารถรับ-ส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
- ✓ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
- ✓ ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ **ไม่รวม**

- ✗ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเที่ยวที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน
- ✗ ค่าน้ำหนักสัมภาระน้ำหนัก เกิน จาก **20 กิโลกรัม / 1 ท่าน** ตามที่ระบุไว้
- ✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ ต่างๆ ฯลฯ
- ✗ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
- ✗ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติ และ ค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้ประกอบส่วนตัว
- ✗ ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ
- ✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ✗ ค่าทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ ในต่างประเทศคนละ **1,500 บาท** ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์

กรุณาแจ้งรายละเอียด

- กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง TWIN ให้กับผู้เข้าพัก
- หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
- กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 อาทิตย์ หากท่านแจ้งช้า อาจทำให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขอภัยในความไม่สะดวก
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง เลื่อนหรือโยกย้ายวันเดินทาง ได้หลังจากทำการออกตั๋วโดยสารแล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกมีดังนี้	
<p>แจ้งยกเลิก</p> <p>30 วัน</p> <p>ก่อนการเดินทางขึ้นไป</p>	<p>คืนค่าทัวร์ทั้งหมด</p> <p>โดยหัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทุกกรณี</p>
<p>แจ้งยกเลิก</p> <p>15 – 29 วัน</p> <p>ก่อนการเดินทาง</p>	<p>หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์</p> <p>โดยหัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทุกกรณี</p>
<p>แจ้งยกเลิก</p> <p>0 – 14 วัน</p> <p>ก่อนการเดินทางขึ้นไป</p>	<p>หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์</p>

เงื่อนไขการให้บริการ

- ❖ การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
 - เลื่อน หรือ ยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน
 - หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านและท่านยังประสงค์ที่จะเดินทางต่อ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 - กรณีเดินทาง**ไม่ถึง 15 ท่าน** จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางจากไทยไปด้วย
 - ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- ❖ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง เป็นสำคัญ
- ❖ บริษัทฯ รับผิดชอบเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
- ❖ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6 เดือนและไม่สามารถเดินทางได้)
- ❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัยธรรมชาติอันไม่สามารถควบคุมได้
- ❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ชำระมาเรียบร้อยแล้ว
- ❖ เนื่องจากการซื้อขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่ทำการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ หากท่านใช้บริการจากทางบริษัทฯ ไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ
- ❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
- ❖ กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตัวโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนกำหนดเดินทางไปใช้ในครั้งอื่นได้
- ❖ รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนั้น โดยมีได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย
- ❖ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมดแล้ว

หมายเหตุ : เงื่อนไขในการเดินทางเข้าเมือง ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองในประเทศใดๆ ที่เดินทางทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินใดใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ

- สอบถามผ่าน Line กด -> <https://lin.ee/5nDHUO6>
- จองตั๋วผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> <http://m.me/unithaitrip>
- หรือโทร 02-234-5936

 แบ่งเป็นฝ่ายๆ ดังนี้ การบริการทั้งหมดของเรา	
 <p>Unithai-Care - ร้องเรียนการให้บริการ - บริการไม่สุภาพ (ติ-ชม)</p>	<p>QR - ADD LINE</p>  <p>Line ID : @unithaicare ☎ 02-234-5936 ต่อ 8</p>
 <p>Unithai Big Group - จัดกรุ๊ปเหมา , Private Group - ค่างาน , สัมมนา , VIP Group</p>	<p>QR - ADD LINE</p>  <p>Line ID : @unithaibiggroup ☎ 02-234-5936 ต่อ 228</p>
 <p>Unithaiplus+ Team - รวมทัวร์..คิดคุณภาพ - เน้นยุโรป ไม่เน้นโปรไฟไหม้</p>	<p>QR - ADD LINE</p>  <p>Line ID : @unithaiplusteam ☎ 02-234-5936</p>
 <p>Unithai เชียงใหม่ - รวมทัวร์..บินตรงจาก “เชียงใหม่” - มีสาขาที่ “เชียงใหม่”</p>	<p>QR - ADD LINE</p>  <p>Line ID : @unithainorth ☎ 088-055-5581 ☎ 088-055-5582</p>
 <p>โคตรโปรตั๋ว Unithai - ตั๋วเครื่องบิน ลด 20-60% - ผ่อนได้ 3-10 เดือน</p>	<p>QR - ADD LINE</p>  <p>Line ID : @proticket ☎ 02-234-5936 ต่อ 3</p>
 <p>Unithai Visa - รับทำ Visa ทั่วโลก - ไม่ซื้อทัวร์กับเรา ก็ทำได้</p>	<p>QR - ADD LINE</p>  <p>Line ID : @unithaivisa ☎ 02-234-5936 ต่อ 4</p>